

ฉบับพิเศษ หน้า ๑

เล่ม ๑๕ ตอนที่ ๘๗ ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๑

ประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ ๑๘

ตามที่คณะปฏิวัติได้พิจารณาเห็นว่า การอำนวยความสะดวก
สะดวกให้แก่ประชาชนเป็นสิ่งที่คณะปฏิวัติพึงปรารถนาเป็น
อย่างยิ่ง และได้ให้หน่วยราชการต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ประชาชน ดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ทั้งในด้านบริการและการส่งเสริมการครองชีพของประชาชน
นั้น

บัดนี้ ได้สั่งให้เทศบาลนครกรุงเทพ ดำเนินการช่วย
เหลือประชาชนตามความปรารถนาของคณะปฏิวัติแล้ว คือ

๑. ลดค่าธรรมเนียมบางอย่างที่เรียกเก็บอยู่ตามกฎหมาย
และเทศบัญญัติลง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน คือ

ก. ค่าสำเนาทะเบียนสำมะโนครัวตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร ๒๔๘๘ มาตรา ๘ ยกเลิกไม่เก็บ

ข. ค่าแบบพิมพ์แสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ยกเลิกไม่เก็บ

ค. ค่าเก็บอุจจาระ ซึ่งเคยเก็บลูกบาศก์เมตรละ ๕๐
บาท ลดลง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เหลือลูกบาศก์เมตรละ ๔๐ บาท

ฉบับพิเศษ หน้า ๒

เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๘๗ ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๑

ง. ค่าใบอนุญาตเร่ขาย ยกเลิกไม่เก็บ

จ. ค่าตั้งแผงในตลาดสดเอกชนยกเลิกไม่เก็บ

ฉ. ค่าธรรมเนียมหล่อหลอมดักลึงโลหะ เฉพาะการประดิษฐ์เครื่องลงหินต่าง ๆ งดให้ ๓๐๐ บาท คงเก็บเพียงปีละ ๒๐๐ บาท

๒. จัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและช่วยเหลือผู้ยากจนในเรื่องต่อไปนี้

ก. โรงพยาบาลของเทศบาลทุกแห่ง คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลวชิร และโรงพยาบาลเทศบาล (โรคติดต่อ) เปิดศรรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้ยากจนโดยไม่คิดมูลค่า เช่น การให้ยาฟรี และถ้ามาป่วยที่โรงพยาบาลก็ให้ห้องพักอาหาร และยาโดยไม่คิดมูลค่าเช่นกัน ทั้งนี้ รวมทั้งพระภิกษุและสามเณรด้วย สำหรับโรงพยาบาลโรคติดต่อ นั้น ทางโรงพยาบาลจัดบริการเรื่องพาหนะไปรับถึงที่ป่วยหากต้องการ และถ้าผู้ป่วยถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้จัดการศพให้

ข. สถานสงเคราะห์แม่และเด็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลรวม ๖ แห่ง คือ ที่สะพานมอญ บางซ้อ ถนนดินแดง ถนนเพชรบุรี (ในสมาคมสตรีไทย) ตลาดสดของ

ฉบับพิเศษ หน้า ๓

เล่ม ๑๕ ตอนที่ ๘๗ ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๑

เทศบาลที่ถนนบรรทัดทอง และบริเวณสโม่สรวัดนครธรรมหญิง ถนนพิษณุโลก ทุกแห่งที่กล่าวมานี้ ได้บริการในด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นแม่และเด็ก โดยไม่คิดมูลค่า

๓. ได้จัดส่งนางสงเคราะห์และนักเรียนพยาบาลออกบริการแก่ประชาชนตามบ้านเรือน โดยช่วยตรวจโรค แนะนำการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยทำคลอด และเมื่อคลอดแล้วก็อยู่เยี่ยมเยียนแม่และเด็กจนกว่าจะมีอาการปลอดภัยเป็นปกติ ถ้ารายใดเห็นสมควรจะส่งให้แพทย์ตรวจรักษา ก็แนะนำให้ไปโรงพยาบาลต่อไป

๔. โรงเรียนเทศบาลซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาล นครกรุงเทพ จำนวน ๓๐ แห่ง ทำการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนโดยจัดหาหนังสือเรียนแจกจ่ายให้โดยไม่คิดมูลค่า

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๑

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

หัวหน้าคณะปฏิวัติ